

Số: 31/LĐLĐ

Phong Thổ, ngày 7 tháng 8 năm 2023

*V/v triển khai lấy ý kiến, kiến nghị của đoàn viên,
NLĐ với Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu*

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Kế hoạch số 328/KH-LĐLĐ, ngày 04/4/2022 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lai Châu về tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2023 - 2028 và Công văn số 1288/LĐLĐ ngày 27/7/2023 của LĐLĐ Lai Châu về việc triển khai lấy ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, NLĐ với Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu.

Để tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ với lãnh đạo tỉnh có trọng tâm, đạt kết quả cao tại Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2023-2028; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, tổng hợp lấy ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ với lãnh đạo tỉnh tại Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu (*Dự kiến Đại hội được tổ chức vào trung tuần tháng 10/2023*). Nội dung các ý kiến, kiến nghị tập trung vào những vấn đề sau:

1. Phản ánh những bất cập, khó khăn trong thực hiện các chế độ, chính sách cho đoàn viên, CNVCLĐ, cán bộ công đoàn (các quy định pháp luật về lao động, BHXH, An toàn vệ sinh lao động, ...; chính sách của địa phương), nhất là đối với công nhân lao động, cán bộ, giáo viên, y tế, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, phường, thị trấn... Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về lao động ở địa phương; tình hình vi phạm chế độ, chính sách, pháp luật đối với CNVCLĐ... Đề xuất, kiến nghị sửa đổi các quy định pháp luật về lao động, BHXH... và giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản lý Nhà nước về lao động tại địa phương của đoàn viên, CNVCLĐ và Công đoàn.

2. Thực trạng về tình hình đời sống, việc làm, thu nhập, tiền lương, những nhu cầu bức thiết của đoàn viên và người lao động hiện nay, như: vấn đề giá đất, nhà ở, nhà công vụ cho đoàn viên vùng khó, nhà trẻ, mẫu giáo cho con em của đoàn viên, người lao động, các thiết chế văn hóa cho đoàn viên, công nhân lao động... Kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, CNVCLĐ và Công đoàn.

3. Thực trạng về trình độ chuyên môn, tay nghề của đoàn viên, người lao động, nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức, lao động (cả số lượng lẫn chất lượng). Đề xuất sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chính sách về đào tạo nghề; các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để đoàn viên, người lao động tham gia học tập

nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp thích ứng với bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

4. Thực trạng và kiến nghị về cơ chế đãi ngộ, hỗ trợ, bảo vệ cán bộ công đoàn cơ sở; công tác quy hoạch, chính sách đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đề nghị các Công đoàn cơ sở đóng trên địa bàn huyện tổng hợp các ý kiến xác đáng của cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên, CNVCLĐ và căn cứ vào tình hình, đặc điểm của CNVCLĐ ngành, địa phương, đơn vị mình để có kiến nghị đảm bảo chất lượng, mang tính tổng quát, đại diện, thiết thực, trọng tâm và xây dựng. Yêu cầu mỗi CĐCS phải có ít nhất từ **01** kiến nghị của cán bộ Công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ gửi lãnh đạo tỉnh.

Hình thức lấy ý kiến: Các đơn vị lấy ý kiến từ đoàn viên, CNVCLĐ và Công đoàn cơ sở; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị gửi Lao động huyện trước ngày **10/9/2023** để LĐLĐ huyện tổng hợp gửi về Ban Chính sách pháp luật & Quan hệ Lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh (*đồng thời gửi bản mềm qua email: ldldphongtho@gmail.com*).

Nơi nhận:

- Như Kg;
- Lưu.

**TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH**

Vân Văn Kiều